



ที่ กค 0526.5/30773

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท 10400

22 ธันวาคม 2542

เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 1305/10431 ลงวันที่ 20 กันยายน 2542

ตามที่แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 เห็นชอบในหลักการมาตรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสามารถทำสัญญาจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 5 ปี และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท โดยได้รับความเห็นและข้อสังเกตของทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างครูการศึกษาพิเศษ การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการจ้างใหม่ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีจึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี
2. อนุมัติให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสามารถทำสัญญาจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 5 ปี

3. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค. กำหนดความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

2. สำหรับการขออนุมัติให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสามารถทำสัญญาจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวในระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 5 ปีนั้น เห็นควรให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทำสัญญาจ้างครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวระยะเวลาไม่เกินครั้งละ 3 ปี เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาประเมินผลงานก่อนการพิจารณาจ้างในช่วงระยะเวลาต่อไป

3. เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ศ.ศ.) ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค. กำหนดตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 เดือนละ 2,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง 2
ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 2739024 ต่อ 4439